

“ฮอนด้า ลีสซิ่ง 15 ปีที่ผูกพัน ดูแลกันตลอดไป”

มอบโชคใหญ่ สานต่อความประทับใจ สู่ความผูกพันอันยั่งยืน



“ฮอนด้า ลีสซิ่ง 15 ปีที่ผูกพัน ดูแลกันตลอดไป” มอบโชคใหญ่ สานต่อความประทับใจ สู่ความผูกพันอันยั่งยืน

จากการจัดแคมเปญ “ฮอนด้า ลีสซิ่ง 15 ปีที่ผูกพัน ดูแลกันตลอดไป” ของ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ฮอนด้า (Honda) ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและแฟน ๆ ฮอนด้า ที่ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจัดแคมเปญ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นกันเองและสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า อีกทั้งเป็นแคมเปญที่แทนคำขอบคุณและตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมาตลอด 15 ปี โดยนอกจากสร้างความผูกพันกับลูกค้าเก่าฮอนด้า ยังกระตุ้นการรับรู้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการฮอนด้า ลีสซิ่ง โดยที่ขณะนี้ ได้มีการจับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค แอทช์แบ็ก ใหม่ รุ่น Turbo สีดำมิดไนท์เบอร์กันดี (มุก) มูลค่า 1,175,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ฮอนด้า ลีสซิ่ง ผ่อนให้ รางวัลละ 150,000 บาท จำนวน 15 รางวัล และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น All-new Scoopy i Club 12 รางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 15 รางวัล

คุณตติย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 51 ปี ผู้โชคที่ได้รับรางวัลใหญ่ “รถยนต์ฮอนด้า ซีวิค แอทช์แบ็ก ใหม่ รุ่น Turbo สีดำมิดไนท์เบอร์กันดี (มุก)” กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี่ว่า “จากประสบการณ์ที่ทุกคนในครอบครัวใช้รถยนต์ฮอนด้า ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว และพี่ชาย เมื่อตนเองจะเลือกซื้อรถ จึงไม่ลังเลเลยที่จะเลือกฮอนด้า”

“ในเรื่องการใช้บริการจากฮอนด้า ลีสซิ่ง ทำให้การทำธุรกรรมมีความสะดวกและง่าย ดอกเบี้ยถูกกว่าที่อื่น การบริการของพนักงานให้ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน เมื่อทราบว่าตนเองได้รับรางวัลใหญ่ ก็รู้สึกดีใจและประทับใจมาก ไม่นึกฝัน และไม่ได้คาดหวังมาก่อน รู้สึกเป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่ง เพราะช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็คิดดี ทำดีมาโดยตลอด การเป็นลูกค้าฮอนด้าที่ยาวนานของครอบครัวก่อให้เกิดความผูกพันอย่างแท้จริง”

“อยากเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ฮอนด้าคันใหม่ เลือกสินเชื่อเช่าซื้อที่ตอบสนองความต้องการ บริการที่สะดวก รวดเร็ว จากฮอนด้า ลีสซิ่ง เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสม มีโปรโมชั่นที่ดี ๆ มากมาย จากความผูกพันของทั้งครอบครัว สู่การเลือกรถ HR-V รุ่น E Limited ให้ตัวเอง เป็นความประทับใจที่จะคงอยู่ตลอดไป”

ด้าน คุณ ทศพร สุภามณี พนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อายุ 56 ปี ตัวแทนผู้ได้รับรางวัล ฮอนด้า ลีสซิ่ง ผ่อนให้ เผยความรู้สึกว่า “ในครอบครัว ใช้ฮอนด้ามาแล้ว 2 คัน ได้แก่ HR-V สำหรับตัวเอง และซื้อฮอนด้า ซีวีค แสทช์แบ็ก ใหม่ รุ่น Turbo ให้ลูกสาวเป็นของขวัญในโอกาสที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย รู้สึกผูกพันและประทับใจทั้งต่อประสิทธิภาพของรถ และการใช้บริการจากฮอนด้า ลีสซิ่ง ซึ่งให้ความสะดวก รวดเร็ว อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พนักงานให้รายละเอียด ข้อมูลครบถ้วน หลังยื่นเอกสารเพียง 1-2 วัน ก็ได้รับการอนุมัติ การได้รับรางวัล ฮอนด้า ลีสซิ่ง ผ่อนให้ ในแคมเปญครั้งนี้ ทำให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระไปได้ดีมาก จากเดิมที่ต้องผ่อนอีก 2 ปี ก็เหลือเพียงปีเดียวเท่านั้น อยากให้ท่านอื่นที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่เลือกซื้อฮอนด้า และใช้บริการที่ดีเยี่ยมจากฮอนด้า ลีสซิ่ง”

ตัวแทนผู้โชคดี รางวัลรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น All-new Scoopy i Club 12 คุณ ขนิษฐา มหาวิจิตร ผู้จัดการ. บัญชี บริษัท ฟอर्मิก้า คริสตัล ซิสเต็มส์ จำกัด อายุ 42 ปี เล่าว่า “จากความชื่นชอบในความเสถียรของตัวเครื่องและเครื่องยนต์ฮอนด้า ทำให้ปัจจุบัน ใช้รถยนต์ฮอนด้ามาแล้ว 2 คัน ได้แก่ CITY CNG และ CIVIC รุ่น 1.8 E ด้วยบริการที่เป็นมืออาชีพและดูแลอย่างประทับใจจากพนักงานของ ฮอนด้า ลีสซิ่ง จึงไว้วางใจใช้บริการควบคู่ไปกับการซื้อรถยนต์ฮอนด้า การได้รับคำแนะนำที่ดี รวดเร็ว การอำนวยความสะดวกเป็นเลิศ สามารถนัดเจ้าหน้าที่มารับเอกสารได้ตามที่เราสะดวก ทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยาก จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังจะมีโครงการซื้อรถ เลือกฮอนด้าและใช้บริการฮอนด้า ลีสซิ่ง”

ฮอนด้า ลีสซิ่ง ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมาตลอด 15 ปี และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลในแคมเปญ “15 ปีที่ผูกพัน ดูแลกันตลอดไป” ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังตอบแทนลูกค้าด้วยโปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมายและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่

<http://www.hondaleasing.co.th> และ www.facebook.com/hondaleasing